



ดร.นิพนธ์ ไชติบาล



นายเสริมยศ สมมัน



ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แหวดววง

ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556... ชาว
แรก...นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ว่า คณะกรรม
การฯ ได้มีข้อสรุปถึงแนวทางการบริหารจัดการยางในสต็อกของโครงการ
จำนวน 210,000 ตัน ว่า จะไม่มีมีการระบายออกสู่ตลาดโลก แต่จะใช้วิธีการนำ

ยางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเพื่อใช้ภายในประเทศ โดยได้มอบหมาย
ให้องค์การสวนยาง (อสย.) ทารอร่วมกับภาคเอกชน และจัดทำแผนการบริหาร
จัดการยางในสต็อกมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ภายในประเทศ และวิธีการดำเนินการ
นั้นก็ได้กำหนดกรอบไปว่าต้องไม่กระทบกับราคายางในตลาด ทั้งนี้ นอกจากที่
อสย.จะต้องจัดทำแผนบริหารจัดการสต็อกยางแล้ว จะมีการสรุปสถานการณ์ยาง
พาราของไทย รวมถึงสถานการณ์ทางการเงินของการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรฯ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (ก.น.ย.) เพื่อ
พิจารณาด้วย... ● เรื่องนี้...นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็น
ประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาต สทก. ให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ พงษ์
วานิชย์ รองเลขาธิการ กปร. นายสุวิทย์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมมอบหนังสือ
อนุญาต สทก. ให้แก่ราษฎร จำนวน 578 ราย 724 แปลง รวมเนื้อที่ 3,050
ไร่... ● นายเสริมยศ สมมัน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช เดินทางไปที่พื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อบัญชาการเจ้าหน้าที่ออกติดตามผู้
ต้องหาคดียิงเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ผังตะวันออก ซึ่งยัง
หลบหนีอยู่ในพื้นที่อีก 2 คน ทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวร ผังตะวันออก ได้ออกติดตามกลุ่มพรานที่ลักลอบเข้ามาล่าเสือ
เพื่อส่งขายตามใบสั่ง จึงเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
2 นาย กลุ่มพรานเสียชีวิต 1 คน จับได้ 1 คน เข้ามอบตัว 1 คน และยังออก
ติดตามมาดำเนินคดีอีก 2 คน โดยรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ได้สั่งการให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดหากผู้ต้องหารังแกขบวนการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ ในเบื้องต้นได้เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บ และมอบเงิน
ช่วยเหลือแก่ญาติเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต... ● นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชา
การเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสนับสนุนประเทศไทยเข้าสู่เวที
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) ในปี 2558 นี้ กรมวิชาการเกษตรได้
ร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาเซียนของไทยที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ (Lab)

เสนอให้คณะกรรมการอาเซียนพิจารณาห้อง
ปฏิบัติการสิ่งปนเปื้อนของกรมวิชา
การเกษตร เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ
อาเซียน (Reference Lab ASEAN)
สาขาส่งปนเปื้อน หรือ FILTH ซึ่งเป็น
กลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยประกัน
คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้
มาตรฐาน สามารถสร้างความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
ในอาเซียนได้ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง
ขันให้กับสินค้าเกษตรและอาหารในตลาด
อาเซียนและตลาดโลกด้วย... ● นายสุวัฒน์ เบียมปิ้งจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ
หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 18 และบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทน้ำ
บาดาลในการพัฒนาประเทศ" ห้องประชุมสัตตตบถฯ โรงแรมอบลูรี่ รีสอร์ท
อวารีวันชาวัน จ.อุบลราชธานี โดยมี นางอรุณฯ หล่อเพ็ญศรี ผู้อำนวยการสำนัก
ควบคุมกิจการน้ำบาดาล กล่าวรายงานความเป็นมาของการฝึกอบรมสัมมนา... ●
น.ส.ศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
พร้อมด้วย น.ส.ภัทราพร อมรธีระกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
และ น.ส.สุทมาศ ลิปิการถกล นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี
2556 และร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง "นำสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม"
โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน... ● บิดท้ายข่าว...วิ่งเต้นกันผู้ดูแล
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่
ใกล้จะคลอดเฝ้าออก เพราะเหลือเวลาอีกไม่ถึง 30 วัน ก็น่าจะรู้... ● แคนดิเดท

เทียบฟอร์ม 1.ดร.นิพนธ์ ไชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ มากด้วย
ประสบการณ์และผลงาน 2.เสริมยศ สมมัน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
คนดีมีฝีมือ ลูกน้องรัก 3.ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่ง
ชาติฯ เก่งทั้งบุ๋นบุ๋น ขยันพิถีพิถัน ถ้าทนแรงเสียดสีไหว ครอบงำกรรมการน่าจะ
ยกมือให้ ถ้าไม่ผิดใจ... ● กรมป่าไม้...นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่า
ไม้ คนชื่อมีชื่อเสียง สูงยาวเข้าแหลมแห่งเจ็บ เจ้าของค่าน้ำเลี้ยงดี น่าจะ
ป้องกันตำแหน่งได้อยู่ที่เดิม...เรื่องการจัดตั้งโยกย้ายยังไม่มี แต่จะปรับบาง
สำนักเพื่อความเหมาะสม... ● ทุกข์ของชาวบ้านร้านค้าที่ค้าขายอยู่แถวทางขึ้น
ภูกระดึงส์ พร้อมทุกลูกหาบที่มีปัญหาเรื่องค่าเช่าที่มากเกินกว่าจะรับได้ บางครั้ง
ก็ยั้งต้องรองรับอารมณ์ของเจ้าพนักงานอุทยานที่มีชื่ออักษรย่อ "ท" ที่ลูแก่
อำนาจพยายามที่จะกลั่นแกล้งทุกอย่าง ฮัลโหลๆๆ ทำแม่ในพิศ หัวเมืองแก้ว

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ช่วยตรวจสอบด่วนด้วย .แต่อย่าทำแบบฝึกซีโรย
หน้าก็แล้วกัน เดี่ยวจะหาว่าไม่เตือน...อิ อิ...● แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้า
ครับ..กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตะระลาน
Prasert_tarasan@yahoo.com